
สรุปผลการเขารวมการประชุมของคณะผูแทนไทย  
ในการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรป คร้ังท่ี ๖ (AEYPM6)  

ระหวางวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๕๐  
ณ กรุงเฮก  ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด   

________________________ 
 

ภูมิหลังของการประชุม 
 การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (Asia – Europe Young Parliamentarians Meeting – 
AEYPM) เปนการประชุมของสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและยุโรป มีรากฐานมาจากแนวคิดของการ
ประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting – ASEM) โดยประเทศสมาชิกจาก ๒ ภูมิภาคตางเห็นพองรวมกัน
ถึงบทบาทสําคัญของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงเปนตัวแทนและสะทอนถึงขอคิดเห็นของประชาชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งยุวสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงเปนผูที่จะมีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกัน และ
กระชับความสัมพันธและความรวมมือระหวางภูมิภาคเอเชีย และยุโรปใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นภายใต
กรอบของ ASEM ในอนาคต  
  

การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรป คร้ังท่ี ๖ (AEYPM6) 
 การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๖ (AEYPM6) มีขึ้นระหวางวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ – 
๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ ที่ทําการสภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอรแลนดในกรุงเฮก ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนด โดยเปนความรวมมือของมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia–Europe Foundation : ASEF) สถาบัน
เอเชียศึกษาระหวางประเทศ (International Institute for Asian Studies : IIAS) สภาผูแทนราษฎรแหง
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และกระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  โดยมีผูเขารวมประชุม
จํานวน ๕๑ คน จากประเทศสมาชิกในกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ๒๔ ประเทศ (๑๑ ประเทศจาก
ภูมิภาคเอเชีย และ ๑๓ ประเทศจากภูมิภาคยุโรป) ประกอบดวย สาธารณรัฐออสเตรีย ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรเดนมารก สาธารณรัฐฟนแลนด  สหพันธ-
สาธารณรัฐเยอรมนี         สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐลัตเวีย   มาเลเซีย มองโกเลีย ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด สาธารณรัฐฟลิปปนส 
สาธารณรัฐโปแลนด สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐสิงคโปร ราชอาณาจักรสวีเดน ราชอาณาจักรสเปน 
ไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สําหรับคณะผูแทนไทยที่เขารวมการประชุมประกอบดวย 
     ๑)   นางสาวพจนีย  ธนวรานิช  รองประธานสภานิตบิัญญัติแหงชาติ คนที่สอง สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
     ๒)   นางประทุมพร  วัชรเสถียร    โฆษกคณะกรรมาธิการการตางประเทศ คนที่หนึ่ง สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
     ๓)  นางสุนันทา  สมบุญธรรม    กรรมาธิการกิจการเด็ก สตรี และเยาวชน  สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
     ๔)  นายภทัระ  คําพิทักษ            โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม 
                          สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

/วัตถุประสงค… 
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 วัตถุประสงคของการประชุมฯ เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางยุวสมาชิกรัฐสภาจาก
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและยุโรป และสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
ในประเด็นหลักของความสัมพันธและความรวมมือระหวาง ๒ ภูมิภาค ตลอดจนสรางเครือขายที่เขมแข็ง
รวมกันระหวางยุวสมาชิกรัฐสภาของเอเชียและยุโรปใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น  
 หัวขอการประชุม คือ “ความเปนหุนสวนของสมาชิกรัฐสภาเอเชยี-ยุโรปในอนาคต” (Toward 
an Asia – Europe Parliamentarian Partnership) ซ่ึงเปนประเดน็ที่เกี่ยวของกับมนุษยเปนหลัก และเปน
ประเดน็ที่ตรงกับปญหาในปจจุบนัที่ประเทศตาง ๆ ในเอเชียและยุโรปกําลังเผชิญอยู และตองรวมกัน
แกไขปญหาเหลานั้น โดยแบงเปนหวัขอยอยในการอภิปราย ๓ กลุม ไดแก การยายถ่ินฐานและการสราง
ชุมชน (Migration and Community Building) การศึกษาและสังคมอุดมปญญา (Education and Knowledge 
based Societies)  และความมัน่คงกับสิทธิพลเรือน(Security and Civil Liberties)  
 รูปแบบของการประชุม เปนการประชุมแบบไมเปนทางการ เนื่องจากตองการสนับสนุนใหมี
การแลกเปลี่ยนความคิดไดอยางเต็มที่ การประชุมจะประกอบดวยการประชุมเต็มคณะ (Plenary Session) 
และการประชุมคณะทํางาน (Working Groups (WG) Session) ซ่ึงเปนการแบงกลุมอภิปรายเพื่อผูเขาประชุม
จะสามารถหารือในประเด็นตาง ๆ ไดลึกซึ้งขึ้น แตละกลุมอภิปรายจะมีประธานดําเนินการประชุม และ
ในตอนทายของการประชุม  แตละกลุมจะมีการนําเสนอผลการประชุมของกลุมและหารือรวมกันอีกครั้ง
ในการประชุมเต็มคณะเพื่อสรุปเปนรายงานของการประชุม (general report) ซ่ึงเปนเอกสารฉบับสุดทาย
ของการประชุม   
 

 การประชุมแบงเปน ๕ ชวงหลัก ประกอบดวย 
 ๑) พิธีเปดการประชุมฯ  
  พิธีเปดการประชุมฯ มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยนางแกรดี้ แวรแบท 
(Gerdi Verbeet) ประธานสภาผูแทนราษฎรแหงราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ไดกลาวถอยแถลงตอนรับ
ผูเขารวมประชุม โดยมีสาระสําคัญ คือ ในนามของประธานสภาผูแทนราษฎรเนเธอรแลนดขอตอนรับ
ผูเขารวมประชุมที่เปนสมาชิกรัฐสภาผูทรงเกียรติจากประเทศตาง ๆ ของทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป ซ่ึง
นับเปนโอกาสอันดีในการเสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศ   โดยเปนสวนหนึ่งของการทูตรัฐสภา
ระหวางประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแตป ค.ศ. ๑๙๙๗ มูลนิธิเอเชีย-ยุโรปไดมีสวนอยางมากในการสนับสนุนใหเกิด
การทํางานรวมกันระหวางสองภูมิภาค และหวังเปนอยางยิ่งวาการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - ยุโรป 
ในครั้งนี้จะนําไปสูความตอเนื่องของการทํางานรวมกันตอไปในอนาคตระหวางสองภูมิภาค ทั้งนี้ หัวขอ
ของการประชุม คือ “ความเปนหุนสวนของสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรปในอนาคต” และประเด็นในการ
อภิปรายทั้งสามประเด็นลวนเปนเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจของสาธารณชน และเปนประเด็นที่เราใน
ฐานะสมาชิกรัฐสภาจะตองรวมมือกันในการดําเนินงานตอไป โดยไดยกตัวอยางที่ราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดไดประสบในประเด็นตางๆ ไดแก การอพยพ ซ่ึงเมื่อ ๓๐ ปกอนราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ประสบกับปญหาการอพยพเขาประเทศของคนจากภูมิภาคตางๆ เปนจํานวนมากทําใหเกิดความ 

/หลากหลาย… 
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หลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเนเธอรแลนด การศึกษา เปนอีกประเด็นที่รัฐสภาราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดใหความสําคัญไมเฉพาะแตการจัดสรรงบประมาณแตรวมถึงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ใหสูงขึ้น ซ่ึงนักการเมืองสวนใหญใน   ภูมิภาคยุโรปตางเห็นพองตองกันวายิ่งยกระดับการศึกษาใหมากขึ้น
เทาไรก็จะมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้นเทานั้น การคุกคามที่เพิ่มขึ้นของผูกอการราย ซ่ึงมีขึ้นทั่วโลกเปน
แรงผลักดันใหรัฐบาลออกมาตรการและกฎหมายที่เขมงวดขึ้น ซ่ึงจะตองคํานึงถึงการจํากัดสิทธิมนุษยชน
ควบคูกันไปดวย ทั้งนี้ เชื่อวาการประชุมในครั้งนี้จะเปนโอกาสอันดีที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองภูมิภาคไดมา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและเรียนรูประสบการณรวมกันเพื่อเปรียบเทียบวิ ธีการปฏิบัติที่ เปนเลิศ  
(best practices) และสรางสรรเกณฑมาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนาสังคมในศตวรรษที่ ๒๑  
 

ถอยแถลงของนายโช วอน อิล (Cho Won-Il) ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป  
 ในพิธีเปดการประชุม นายโช วอน อิล (Cho Won-Il) ผูอํานวยการบริหารมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป
ไดกลาวสุนทรพจนตอนรับในพิธีเปดโดยกลาวขอบคุณสําหรับการตอนรับที่อบอุนของสภาราชอาณาจักร
เนเธอรแลนดและความรวมมือเปนอยางดีระหวางมูลนิธิเอเชีย - ยุโรป (Asia–Europe Foundation : ASEF) 
สถาบันเอเชียศึกษาระหวางประเทศ (International Institute for Asian Studies : IIAS) สภาผูแทนราษฎรแหง
ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และกระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด และไดกลาวถึง
ความเปนมาของการประชุม ASEM และประเทศสมาชิกซึ่งมาจากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อเนนย้ํา
ใหเห็นถึงความสําคัญของความรวมมือระหวางสองภูมิภาคในประเด็นหลัก ๓ ประเด็น ไดแก การเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม  ทั้งนี้ ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่องสงผล
ใหเกิดภัยคุกคามทางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปญหาดานสิ่งแวดลอม          
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการลดลงของทรัพยากรทางธรรมชาติ ซ่ึง ASEF ไดกอตั้งขึ้น
ภายหลังดวยภารกิจหลักคือ การสนับสนุนความรวมมือที่ใกลชิดขึ้นระหวางประเทศจากทั้งสองภูมิภาค
และสะทอนใหเห็นถึงความเปนหุนสวนระหวางสองภูมิภาคที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นโดยมีความเกี่ยวของ
ในระดับบุคคลทั้งในเรื่องความรู วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหวางบุคคล ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภาตองมี
บทบาทสําคัญในการเสริมสรางความรวมมือระหวางสองภูมิภาค โดย ASEF จะเปนผูที่สนับสนุนใหเกิด
ความเปนหุนสวนที่ยั่งยืนและแข็งแกรงขึ้นระหวางภูมิภาคเอเชียและยุโรปภายใตกรอบ ASEM   
 สุดทายนายโช วอน อิลไดแสดงความชื่นชมอยางสุดซึ้งตอผูจัดการประชุมทุกคนและ           
ผูเขารวมการประชุมทุกทานในการเขารวมการประชุมในครั้งนี ้
 ๒) การประชุมเตม็คณะ (Plenary Session) 
  การประชุมเต็มคณะมีขึ้นเมื่อวันวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ โดยมีนายดีเดอริก  
แซมซัม (Diederik Samsom) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอรแลนดเปนประธานการ
ประชุม ทั้งนี้ การประชุมเต็มคณะเริ่มดวยการนําเสนอประเด็นตาง ๆ ที่สอดคลองกับหัวขอหลักของการ
ประชุม โดยมีผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการเปนผูบรรยาย จากนั้นจะเปนการอภิปราย แสดงความเห็นและตอบขอซักถาม  

/ถอยแถลง… 
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ถอยแถลงของนายโรดอลโฟ เซอวิเรโน (Rodolfo Serverino) อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายเบอรนฮารด 
เชบเตอ (Bernhard Zepter) อดีตทูตสหภาพยุโรปประจําญี่ปุน 
 

   นายโรดอลโฟ เซอวิเรโน (Rodolfo Serverino) อดีตเลขาธิการอาเซียน และนายเบอรนฮารด เชบเตอ 
(Bernhard Zepter) อดีตทูตสหภาพยุโรปประจําญี่ปุน ไดปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับภาพรวมของเอเชีย- ยุโรปใน
ปจจุบัน ทั้งสองทานเนนความจําเปนอยางยิ่งยวดที่ภูมิภาคเอเชียและยุโรปตองรวมมือกันใกลชิดยิ่งขึ้น 
เพราะปญหาของโลกทวีความรุนแรงและมีรูปแบบใหม ๆ มากขึ้น ทั้งเรื่องของการกอการรายสากล ภาวะโลก
รอน และปญหาขามชาติตางๆ  นอกจากนั้น เอเชียก็คํานึงถึงการยกระดับการรวมตัวในภูมิภาคใหเปน
รูปธรรมเพื่อตอบสนองกับปญหารวมสมัยอยูตลอดเวลา ในขณะที่ยุโรปก็ตองการทําใหภูมิภาคของตนมี
ความแข็งแกรงในทุกดาน  อยางไรก็ดี รัฐสภานับเปนกําลังสําคัญอยางมากในการพัฒนาเอเชียและยุโรป และตอง
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นกวาเดิม  
 

 ๓) กิจกรรมพิเศษระหวางการประชุม 
  ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ คณะผูเขารวมประชุมไดเดินทางไปเยือนที่ทําการ      
สภายุโรป (European Parliament) ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยียม ซ่ึงไดรับการตอนรับอยางดียิ่ง
โดยเจาหนาที่สภายุโรป รวมทั้งไดรับทราบความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสภายุโรปในระดับของคณะกรรมาธิการ  
จากนั้นคณะผูแทนไดเดินทางไปยัง Princen Logement, Middleburg, Province of Zealand โดย  
Dr. Wim Van Gelder รักษาการขาหลวงใหญในสมเด็จพระราชินี (acting Commissioner to the Queen) ได
กลาวถอยแถลงตอนรับผูเขารวมประชุม โดยมีสาระสําคัญคือ ในนามของสภาผูแทนราษฎรเนเธอรแลนด
และกระทรวงการตางประเทศเนเธอรแลนดขอตอนรับและเลี้ยงอาหารค่ําผูเขารวมการประชุมทุกทานซึ่ง
ลวนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันโดยเฉพาะในดานการยายถ่ินฐาน   
การสรางชุมชน การศึกษาและสังคมอุดมปญญา และความมั่นคงกับสิทธิพลเรือน โดยไดยกตัวอยางของ
การยายถ่ินฐานและการสรางชุมชนในราชอาณาจักรเนเธอรแลนดซ่ึงเกิดจากปจจัยทางสภาพภูมิประเทศและ
การคาขายระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นเปนแรงจูงใจใหผูคนจากทุกมุมโลกใหความสนใจที่จะยายเขามาอยูอาศัย
และประกอบอาชีพ     ณ ประเทศแหงนี้ จนเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูไปกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ในสังคมอันยาวนาน      ทั้งนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นคือ การไววางใจและเปดใจยอมรับผูเขามาใหมของประชาชน
ภายในประเทศ         นอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาและสังคมอุดมปญญาก็นับเปนอีกประเด็นที่ชาว
เนเธอรแลนดใหความสําคัญเพราะถือเปนแนวทาง/วิธีทางหนึ่งที่จะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได ซ่ึง
ตองเปดกวางในการใหการสนับสนุนดานการเงินที่เพียงพอในการพัฒนา ทั้งนี้ การดําเนินงานจะสําเร็จได 
ทุกฝายจะตองเปดใจกวางและรวมมือกันในการลงทุนทางการศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนานวตกรรมใหม ๆ 
ทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศ 
 

 สุดทาย ไดเนนถึงความเชื่อที่วาหากเปดใจกวางและปรับเปล่ียนทัศนคติแบบเดิมๆ และลดอคติ     
ที่เคยมีก็จะประสบความสําเร็จในทุกเรื่อง 

/ถอยแถลง… 



 - ๕ -

ถอยแถลงของ Dr. Sebation Bersick อาจารยอาวุโสดานการวิจัย (Senior Research Fellow)  จากสถาบัน   
เอเชียศึกษาแหงยุโรป (European Institute for Asian Studies) 
 ถอยแถลงของศาสตราจารยเซบาชัน เบอซิก (Dr. Sebation Bersick) อาจารยอาวุโสดานการ
วิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษาแหงยุโรปไดกลาวถึงความสําคัญของการรวมมือระหวางภูมิภาคเอเชียกับยุโรป
ในลักษณะแบบ “soft power” ซ่ึงหากไดรับการพัฒนาใหมากขึ้นก็จะเปนปจจัยสําคัญของการบริหารจัดการ
ในระดับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ตอไป ทั้งนี้ ไดยกแนวคิด “soft power” ของศาสตราจารย Joseph Nye        
จากมหาวิทยาลัยฮารวารด กลาวคือ ภายหลังการสิ้นสุดสงครามเย็น ประเทศตางๆ ไดปรับเปลี่ยนนโยบาย
ทางการทูต โดยการใหความสําคัญกับการรวมมือกันมากขึ้นทั้งในระดับพหุภาคีนิยมและระดับภูมิภาคนิยม 
ดังจะเห็นไดจากกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM ) ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางภูมิภาคเอเชียและ        
ยุโรปในรูปแบบของ “soft power” ไดแก บรรทัดฐาน ระเบียบวิธี และกฏแหงความรวมมือในระดับพหุภาคี 
อันจะนําไปสูการจัดระเบียบโลกสมัยใหม  
 

 นอกจากนี้ ยังไดอางถึงแนวคิดของศาสตราจารย Joseph Nye ที่วา “soft power” เปน
ความสามารถหรืออํานาจในการทําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามความตองการของตนเองโดยผานทางการเชิญชวนหรอื
จูงใจใหคนยอมรับมากกวาที่จะเปนการใชกําลังบังคับหรือการจูงใจดวยการใหผลตอบแทน ดงัจะเหน็ไดจาก
ปจจุบันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มมีอํานาจมากขึ้นสูระดับโลกดวยการใชกลยุทธอํานาจแบบ “soft power” 
โดยผานชองทางดานวัฒนธรรม คานิยมทางการเมือง และการทูต ในขณะที่อํานาจของสหรัฐอเมริกาที่มีตอ
ประเทศตางๆ กลับลดลง  
 

 สุดทายไดกลาวถึงความจําเปนของความรวมมือระหวางยุโรปและสหรัฐอเมริกาในดาน
นโยบายที่จะหันหนาเขาหากันกับภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอยางยิ่งนโยบายเกี่ยวกับจีนของสหรัฐอเมริกา        
ทั้งนี้ การบริหารจัดการระดับภูมิภาคและระดับโลกจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับการปฏิบัติของ
สหรัฐอเมริกา 
 

   ๔) การประชุมคณะทํางาน (Working Groups (WG) Session)  
    เปนการประชุมที่เปดโอกาสใหสมาชิกรัฐสภาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นอยาง
กวางขวางและลึกซึ้งในประเด็นที่ไดนําเสนอในการประชุมเต็มคณะ ตลอดจนเปนพื้นฐานของความรวมมือ
ในภายหนาตอไปทั้งในระดับบุคคลและระดับภูมิภาค โดยแบงผูเขารวมประชุมออกเปนกลุมอภิปราย ๓ กลุม 
เพื่อผูเขารวมประชุมจะสามารถหารือในประเด็นตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้งขึ้น ซ่ึงคณะผูแทนไทยไดเขารวม
อภิปรายและแสดงขอคิดเห็นสรุปไดดังนี้ 
 

 หัวขอท่ี ๑  :  การยายถิ่นฐานและการสรางชุมชน (Migration and Community Building) 
 ผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม คือนางสุนันทา  สมบุญธรรม ไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุม
โดยกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของแรงงานไทยในตางประเทศ และการไหลเขามายังประเทศไทย
ของแรงงานตางดาว ซ่ึงพบวาในปจจุบันแรงงานไทยเปนแรงงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง จึงเปนที่ 
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ตองการของตลาดแรงงานโลกมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต สงผลใหแรงงานไทยสามารถสรางชุมชนและมี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันยังพบวามีการขยายตัวของแรงงานตางดาวในประเทศไทย    
ที่สูงขึ้น ซ่ึงปญหาที่ประสบคือ คาแรงของแรงงานตางดาวที่ยังอยูในระดับต่ํา อันเนื่องมาจากการละเมิด  
สิทธิมนุษยชนของผูวาจางและบริษัทเอกชนที่รับจัดหางาน ดังนั้น รัฐสภาในฐานะที่เปนฝายนิติบัญญัติ          
จึงควรใหความสําคัญในปญหาดังกลาวและชวยเกื้อกูลใหแรงงานตางดาวไดรับคาแรงขั้นต่ําและสวัสดิการ       
ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพองรวมกันในการจัดการการยายถ่ินฐานใหมีความเหมาะสม โดยไม
จํากัดการรับเขา หรือจํากัดการมีชีวิตอยางปกติสุขในสังคมใหม ซ่ึงการยายถ่ินฐานนับเปนองคประกอบที่
สําคัญในการสรางชุมชนระดับโลก โดยมีทั้งการยายถ่ินฐานขามชาติและการยายถ่ินฐานในประเทศ         
ซ่ึงเปนปญหารวมกันของทุกประเทศ โดยเฉพาะการอพยพจากชนบทเขาสูเมืองใหญ  
 

 ที่ประชุมเห็นวารัฐบาลทั้งจากประเทศตนทางและประเทศปลายทางตางตองใชความพยายาม
อยางมากในการจัดการมิใหการยายถ่ินฐานสงผลกระทบตอสังคม  
 

 การกอการรายมีผลตอการยายถ่ินฐาน ซ่ึงการยายถ่ินฐานทําใหเกิดปญหาการผสมผสานในสังคม
ของประเทศที่ตองรับภาระนี้ กลาวคือ การมีอคติ ความรูสึกคัดคานและเกลียดชังตอผูอพยพของคนในสังคม
ของประเทศปลายทางที่ประสบปญหาความลนหลามของผูอพยพและผูล้ีภัย ซ่ึงสมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาท
ในการแกไขปญหาดังกลาว ในการขจัดอคติและความเขาใจผิดดังกลาว พรอมทั้งเรียกรองใหมีการเปดใจกวาง
เพื่อเอาชนะความแตกตางที่เกิดขึ้นเหลานี้ในสังคม   
 

 นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นวาปญหาดานสิ่งแวดลอม อาทิ ภาวะโลกรอน การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ และมลภาวะ ลวนสงผลตอการยายถ่ินเชนเดียวกัน 
 

 ที่ประชุมเรียกรองใหทุกประเทศตองรวมกันตอตานการคามนุษย การลักลอบของผูอพยพ และ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ โดยเฉพาะสตรีและเด็กที่ตกเปนเหยื่อในกระบวนการดังกลาว 
 

 ที่ประชุมเชื่อวากฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชแกไขปญหาได รัฐสภาตองรวมกันหา
กรอบกฎหมายรวมกันในการจัดการการยายถ่ินฐานอยางเปนระบบ 
 

 หัวขอท่ี ๒  :  การศึกษาและสังคมอุดมปญญา (Education and Knowledge based Societies)   
 ผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม คือ นางสาวพจนีย  ธนวรานิช และนางประทุมพร  วัชรเสถียร 
ไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมโดยกลาววา สังคมอุดมปญญาเปนกลไกสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การแขงขันในหลายๆ ดานของสังคมในปจจุบัน  โดยมีเทคโนโลยีและระบบอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ
นําไปสูการเปนสังคมอุดมปญญา นอกจากนี้ยังไดเสนอแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรในการผลักดัน
สังคมสูการเปนสังคมอุดมปญญา กลาวคือ ภาครัฐควรสนับสนุนใหทุกโรงเรียนในระดับมัธยมจัดการให
การศึกษาโดยไมเสียคาใชจายใดๆ  ในขั้นของการศึกษาภาคบังคับโดยจัดหลักสูตรที่เหมาะสมและมี
บุคลากร 
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และอุปกรณทางการศึกษาที่เพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีเทคโนโลยีระดับสูง เชน เครื่องคอมพิวเตอร และ
ระบบอินเตอรเน็ต กับทุกโรงเรียนเพื่อประโยชนทางการศึกษาและเพื่อวัตถุประสงคทางการบริหาร ทั้งนี้ 
ประเทศที่มีศักยภาพทางเทคโนโลยีสูงควรใหความชวยเหลือประเทศที่ยังขาดการพัฒนาดานเทคโนโลยีโดยการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการศึกษาใหมีความทัดเทียมกันมากขึ้น อยางไรก็ตาม
แมวาจะเกิดความไมเทาเทียมกันดานเทคโนโลยีระหวางประเทศแตทุกประเทศควรแลกเปลี่ยนความรูและ
รวมมือกันเพื่อพัฒนากลยุทธทางการศึกษาในอนาคตตอไป 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพองรวมกันวาการศึกษาเปนที่มาของความรูและความคิด และเปนวิถีทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนเปนกระบวนการเรียนรูระยะยาว และเปนการพัฒนาตนเอง   
 

 สังคมอุดมปญญาเปนสังคมที่มนุษยมีศักยภาพทางภูมิปญญาอยางไมมีที่ส้ินสุดในการริเริ่ม
ส่ิงตาง ๆ และเปนแหลงความรู และการระดมความรูของมนุษย 
 

 ที่ประชุมเห็นวาในระดับนโยบาย ผูบริหารประเทศควรบริหารจัดการการศึกษาและสังคมอุดม
ปญญาใหมีความเขมแข็งเพื่อการยกระดับมนุษย และใหมีคุณภาพตลอดเวลา รวมทั้งเพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาใหกับผูเรียน และสรางสมดุลยระหวางความตองการทางเศรษฐกิจกับความสนใจของผูเรียน 
 

 ในขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภาตองมีบทบาทในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา การเพิ่ม
ความรวมมือระหวางสถานศึกษา การกําหนดหลักสูตรการเรียนขั้นต่ํา ทั้งภาคบังคับและไมบังคับ รวมทั้ง
การศึกษาทางอาชีวศึกษาเพื่อจัดหลักสูตรการเรียนรูของผูเรียนใหเหมาะสมกบัความตองการในตลาดแรงงาน 
การเพิ่มทุนใหกับผูที่ดอยโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงระบบการประเมินยอนกลับ (feed back) โดยผูเรียน 
การเพิ่มทุนเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศรวมกันบนพื้นฐาน
ของวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ  
 

  ประเทศในเอเชียและยุโรปควรใชกรอบความรวมมือตาง ๆ ในการขยายบทบาทของรัฐสภา
ในการใหการชวยเหลือดานการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการหาทุนและผูรับทุนในดานการศกึษาอยางตอเนือ่ง   
 

                       นอกจากนี้ ควรใหมีการประเมินการปฏิบัติงานของผูสอนเพื่อจัดระบบคาตอบแทนที่เหมาะสม
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมิน และจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และการจัดทุน
เพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเขาถึงความรูผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ตใหกับผูเรียนทุกคน  
 

 หัวขอท่ี ๓  :  ความมั่นคงและสิทธิพลเรือน (Security and Civil Liberties) 
 ผูแทนไทยที่เขารวมการประชุม คือ นายภัทระ คําพิทักษ ไดกลาวถอยแถลงตอท่ีประชุมโดย
กลาววาการจัดการความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงของมนุษยจะตองคํานึงถึงทั้งนโยบายทางทหารและ
หลักประชาธิปไตยรวมกัน ตลอดจนผลักดันใหชุมชนไดมีสวนรวมตอสังคมมากขึ้น ซ่ึงเปนการยกระดับของ
สิทธิมนุษยชนใหมีความจริงจังและเขมแข็งมากยิ่งขึ้น อันจะนําไปสูการสรางสมดุลยซ่ึงเปนหลักประกันดาน 
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ความมั่นคงใหแกสังคม ทั้งนี้ หลักธรรมาภิบาลก็เปนสวนสําคัญหนึ่งในการสรางความมั่นคงใหแกมนุษย       
ซ่ึงประกอบดวยหลักพื้นฐาน ๖ ประการ ไดแก หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม (Morality) 
หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได 
(Responsibility) และหลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) ทายที่สุดยังไดเสนอใหรัฐสภา
จากทั้งสองภูมิภาครวมมือกันอยางใกลชิดและจริงจังในการสรางหลักประกันทางสังคมใหแกมนุษยบนพื้นฐาน
ของสิทธิพลเรือน 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพองรวมกันวาควรมีการแกไขปญหาการตอตานการกอการราย โดยใช
หลักการเสรีภาพ ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และความมั่นคงของมนุษยเปนระบบประกันขั้นพื้นฐานดาน
ความมั่นคงใหแกสังคมและสิทธิพลเรือน ซ่ึงรัฐสภาควรมีบทบาทในเรื่องความมั่นคงและเสรีภาพของ
พลเมืองในทุกระดับ โดยหันหนาเขาหากันเพื่อหารือกับฝายรัฐบาล ทุกภาคสวนของสังคม และองคกร
ระหวางประเทศในการประกันความมั่นคงใหแกสังคมและทุกคนบนพื้นฐานของสิทธิพลเรือน หลักการ
เสรีภาพ  ประชาธิปไตย  ธรรมาภิบาล  และความมั่นคงของมนุษย  
 

                    ที่ประชุมเห็นวาการประชุมยุวสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (AEYPM) ควรทํางานอยางใกลชิด
รวมกันกับการประชุมรัฐสภาเอเชีย-ยุโรป (ASEP) ในฐานะที่เปนองคกรรัฐสภาระหวางประเทศที่จะ
สนับสนุนใหมีความรวมมือ ความเปนหุนสวน และการกําหนดนโยบายในเรื่องของความมั่นคงและ
เสรีภาพของ     พลเมืองในภูมิภาคระหวางภูมิภาคเอเชียและยุโรป ใน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ดานการเมอืง
และความมั่นคง  อาทิ นโยบายดานตางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศที่สงผลกระทบตอเอเชีย
และยุโรป การประกันความมั่นคงและการปกปองสิทธิพลเรือน แนวทางในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ของประชาธิปไตยเพื่อตอตานการกอการราย และการเสริมสรางความเขาใจรวมกันถึงสิทธิพลเรือน            
ดานเศรษฐกิจ อาทิ ความรวมมือทางเศรษฐกิจของเอเชียและแปซิฟกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาค ี
และ การเจรจาหารือเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันหลากหลาย อาทิ  ความเลื่อมใส   และการสนับสนุนอํานาจทางวัฒนธรรม 
 

 ๕) พิธีปดการประชุม
   การประชุมส้ินสุดลงในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐  หลังจากที่ประชุมเต็มคณะได
ใหการรับรองเอกสารรายงานของการประชุม(general report) ซ่ึงเปนเอกสารฉบับสุดทายของการประชุม 
 . 

  ในการนี้ นายรามอน โมลินา (Ramon Molina) ผูอํานวยการโครงการแลกเปลี่ยน
บุคลากรของมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (ASEF) ไดกลาวขอบคุณผูเขารวมการประชุมทุกทานที่รวมแสดง
ความเห็นอันเปนประโยชนตอความรวมมือของทั้งสองภูมิภาคในอนาคต รวมทั้งไดกลาวขอบคุณ
ผูจัดการประชุมทุกฝายที่สามารถจัดการประชุมครั้งนี้ไดเปนอยางดี 
 

  สุดทาย ผูเขารวมการประชุมทุกทานไดแสดงความขอบคุณและชื่นชมอยางสุดซ้ึงตอ
ความพยายามของผูจัดการประชุมไดแก สภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  มูลนิธิเอเชีย - ยุโรป  
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(Asia–Europe Foundation : ASEF) สถาบันเอเชียศึกษาระหวางประเทศ (International Institute for Asian 
Studies : IIAS) และกระทรวงการตางประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  ที่สามารถจัดการประชุมใน
คร้ังนี้ไดอยางดียิ่ง 
 

วาระพิเศษของคณะผูแทนAEYPM6 
 

 ในระหวางการเขารวมการประชุมในครั้งนี้ คณะผูแทนไทยไดพบกับนายเกี๊ยต เวชนิก       
(Mr. Geert Versnick) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเบลเยียม และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU) และ   
รองนายกเทศมนตรีเมืองเกนท (Ghent) ราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อหารือขอราชการเกี่ยวกับการคืนสิทธิ
สมาชิกภาพของไทยใน IPU อยางสมบูรณ  เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ณ เมืองเกนท ทั้งนี้ คณะผูแทนไทยฯ       
ไดแจงวา ขณะนี้ประเทศไทยมีความคืบหนาในการกลับคืนสูประชาธิปไตยอยางเปนระบบ ตามกรอบของ   
รัฐธรรมนูญชั่วคราว ๒๕๔๙ ดังนี้ 
 ๑. สภานิติบัญญัติฯ ทําหนาที่รัฐสภาอยางสมบูรณและเขมแข็งมากในการตรากฎหมาย ควบคุม
การบริหารราชการแผนดิน และการอนุมัติงบประมาณ และควบคุมการใชจายงบประมาณ การทําหนาที่       
เหลานั้น ประชาชนมีสวนรวมอยางเต็มที่ และรัฐสภาก็เขาหาประชาชนในทุกทาง 
 ๒. สภารางรัฐธรรมนูญไดยกรางแลว คาดวาจะใหมีประชามติไดในตนเดือนกันยายนฯ และจะ
เลือกตั้งในปลายป ๒๕๕๐ 
 

 นายเวชนิกไดช่ืนชมความคืบหนาดังกลาว ซ่ึงจะเปนขอมูลที่ดีใหกับ IPU ที่จะพิจารณาเรื่องของ
ไทยในบาหลี และไดสอบถามรายละเอียดของการรางรัฐธรรมนูญดวยความสนใจยิ่ง 
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